



โครงการสอน (Course Outline)

รายวิชา	ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์	สถานภาพรายวิชา	พื้นฐาน
จำนวนเวลา	๑ คาบ/สัปดาห์ (๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน)	จำนวน	๐.๕ หน่วยกิต
ระดับชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ ๓	ภาคเรียนที่	๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โรงเรียน	สามเสนวิทยาลัย
ผู้สอน	นางกานดา นาคทอง		นายศรัณย์ กิ่งรุ่งเพชร

๑. คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์

ศึกษาเหตุการณ์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงสมัยปฏิรูปการปกครอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ ในด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆในโลกโดยสังเขป (ยกเว้นเอเชีย)

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบการสืบสวนสอบสวน การบรรยาย การทำโครงการ การนำเสนอ ผลงานหน้าชั้นเรียน กระบวนการกลุ่ม การศึกษาวิเคราะห์จากข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การศึกษาด้วยตนเองจากการสืบค้นในห้องสมุดและการใช้อินเตอร์เน็ต และการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอื่นๆ การวัดผลประเมินผลใช้การประเมินผลที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเหตุการณ์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล การพัฒนาชาติในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนถึงสมัยปฏิรูปการปกครอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆในโลกโดยสังเขป (ยกเว้นเอเชีย) ตระหนักและหวงแหน มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและอ้างความเป็นไทยดำรงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศและรักความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

๒. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภาคภูมิใจและอ้างความเป็นไทย

ตัวชี้วัด

ผลการเรียนรู้

อ่าน คติวิเคราะห์ และเขียนได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

ส๔.๑ ม.๓/๑ วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

ส๔.๑ ม.๓/๒ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ตนสนใจ

- ส๔.๒ ม.๓/๑ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลก โดยสังเขป
- ส๔.๒ ม.๓/๒ วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่ นำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง
- ส๔.๓ ม.๓/๑ วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ
- ส๔.๓ ม.๓/๒ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

๓. สารการเรียนรู้และโครงการสอนระยะยาว

ลำดับที่	หน่วยการเรียนรู้	หัวเรื่อง	จำนวนคาบ
๑	ปฐมนิเทศ	-ปฐมนิเทศ (แนวทางการเรียน การวัดและประเมินผล)	๑
๒ - ๓	วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์	- ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเอง - วิธีการทางประวัติศาสตร์	๒
๔	พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	- การสถาปนากรุงเทพมหานคร - ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์	๑
๕ - ๖	พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	- บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ - พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ด้านการเมืองการปกครอง	๒
๗ - ๙	พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	- พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงรัชกาลที่ ๑ - ๓	๓
๑๐	ทดสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕		๑
๑๑ - ๑๕	ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการประวัติศาสตร์	พัฒนาการประวัติศาสตร์ของทวีปต่างๆอย่างสังเขป (ยกเว้นเอเชีย)พัฒนาการของทวีปยุโรป	๕
๑๖	ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการประวัติศาสตร์	พัฒนาการประวัติศาสตร์ของทวีปต่างๆอย่างสังเขป (ยกเว้นเอเชีย)พัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือ - ใต้	๑
๑๗	ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการประวัติศาสตร์	พัฒนาการประวัติศาสตร์ของทวีปต่างๆอย่างสังเขป (ยกเว้นเอเชีย)พัฒนาการของทวีปแอฟริกา , ออสเตรเลีย	๑
๑๘ - ๑๙	พัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและสมัยปฏิรูป	พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงรัชกาลที่ ๔ - ๖	๒
๒๐	ทบทวนบทเรียน (รวมงดการเรียน) และสอบปลายภาคเรียน		๑
รวม			๒๐

หมายเหตุ : โครงการสอนระยะยาวเป็นเพียงกำหนดการก่อนจัดการเรียนการสอน อาจมีปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๗. ภาระงานและการเก็บคะแนน

ข้อที่	คะแนน	ภาระงาน	กำหนดส่ง	ประเภทของงาน		
				สอบ	งานเดี่ยว	งานกลุ่ม
๑	๑๐	วิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์สำคัญ	๒๑ - ๒๕ มิถุนายน	✓	✓	
๒	๑๐	รายงานการศึกษาชุมชนทางประวัติศาสตร์ที่ตนสนใจ	๕ - ๙ กรกฎาคม		✓	
๓	๑๐	สอบเก็บคะแนน	๑๙ - ๒๓ กรกฎาคม	✓		
กลางภาค	๑๐	สอบกลางภาค	กลางภาคเรียน	✓		
๑๐	๑๐	อ่านคิดวิเคราะห์ เขียน	ก่อนสอบปลายภาค		✓	
๑๑	๑๐	คุณลักษณะอันพึงประสงค์	-	-	-	-
๑๒	๑๐	ฟังความคิดอารยธรรมยุโรป	๑๖ - ๓๑ สิงหาคม			✓
๑๓	๑๐	สอบเก็บคะแนน	๒๐ - ๒๔ กันยายน	✓		
ปลายภาค	๒๐	สอบปลายภาค	ปลายภาค	✓		

- หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง